

ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.)

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงาน ก.พ.

โดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เป็นประธานการประชุมฯ

ที่	ประเด็น	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑	ให้ ทุกส่วนราชการ ที่มีภารกิจรับรองหน่วยงานราชการ/ผู้แทน จากต่างประเทศดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขในการป้องกันโรค Covid-19 อย่างเข้มงวด โดยในการดำเนินการดังกล่าว ให้ กต. และ สธ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานที่รับรองหน่วยงานราชการ/ผู้แทนจากต่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบรอง	- ทุกส่วนราชการ โดยประสานและดำเนินการตามมาตรการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองกำหนด
๒	ให้ มท. เร่งดำเนินการกรณีการนำศพผู้เสียชีวิตชาวต่างชาติขึ้นฝั่งที่ท่าเทียบเรือ จ.ชลบุรี โดยเร็ว	-
๓	ให้ กต. พิจารณาอนุญาตให้ชาวต่างชาติที่เกษียณอายุและมีทรัพย์สินในประเทศไทยสามารถเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ภายใต้ข้อกำหนดออกความในมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๑๓)	-
๔	ให้ รง. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ๔.๑ เตรียมความพร้อมเรื่องการนำแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อสถานการณ์ Covid - 19 คลี่คลาย ๔.๒ พิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่พ้นระยะเวลาในการกักกันตัวมาทำงานในประเทศ	- สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง - สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
๕	ให้ สธ. ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดสรรงบประมาณเพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจ Swab ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการตรวจ Swab และเป็นแรงจูงใจให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรมากยิ่งขึ้น อันจะเกิดประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
๖	ให้ สธ. โดย กรมควบคุมโรค ร่วมกับ กต. พิจารณาปรับหลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติในการกักกันตัวชาวต่างชาติในกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำกว่าไทย (X-1) (จีน มาเก๊า ไต้หวัน และฮ่องกง) ให้เป็นรูปแบบ Area Quarantine และให้ กต. นำเสนอประเด็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พิจารณาต่อไป	- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
๗	ให้ ศร.ชล. ดำเนินการแก้ไขปัญหาการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าเสียเวลาในราคาค่อนข้างสูงของบุคลากรทางการแพทย์ ในการตรวจ Swab ลูกเรือที่อยู่บนเรือยอร์ช จ.ภูเก็ต ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น	- ศร.ชล. ระยอง